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Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um jarðskaut. 

Frá Arnbjörgu Sveinsdóttur.

1. Hvernig er eftirliti háttað með framkvæmd á reglugerð um raforkuvirki þar sem mælt er
fyrir um fyrirkomulag og gerð jarðskauta og jarðskautstauga?

2. Hvert geta neytendur snúið sér með kærur vegna ónógs frágangs á jarðskautum?
3. Hver er ábyrgð hönnuða á því að frágangur jarðbindinga sé í samræmi við reglugerðina?


